
  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 

   วัน พฤหั สบ ดี ที่  ๑ ๑  มิ ถุ น ายน  ๒ ๕ ๖ ๓  เวล า ๐ ๙ .๓ ๐  น าฬิ ก า  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ          
ตั น เจ ริญ  ร อ งป ระ ธ าน ส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร  ค น ที่ ห นึ่ ง  แ ล ะน าย ศุ ภ ชั ย  โพ ธิ์ สุ  ร อ งป ระ ธ าน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
   

  เรื่องด่วน 
 

  ตามที่ ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนเรื่องด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล และคณะ เป็นผู้เสนอ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นการพิจารณาเรื่องด่วน ได้แก่ 
 

  ๑. ญัตติด่วนที่ ๖ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายสาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
  ๒. ญัตติด่วนที่ ๗ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายภราดร 
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  ๓. ญัตติด่วนที่ ๘ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา Covid – 19 นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเสรีรวมไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ ๓ ฉบับ นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้เสนอ 
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  ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเ พ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
  ๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายคมเดช 
ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
 

  จากนั้น ประธานฯ ให้ผู้เสนอเรื่องด่วน ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของการเสนอญัตติ 
ตามล าดับ ต่อจากการประชุมในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้  
 

  ๑. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น  ดั งนี้  ตามที่ สภาผู้ แทนราษฎรได้อนุมัติ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อฯ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการกู้เงินดังกล้าว มีจ านวนเงินสูงถึง ๓ ล้านล้านบาท แต่กรอบการใช้
จ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนดฯ มีเพียงกรอบกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดของโครงการ อีกทั้งเมื่อ
ได้รับฟังการชี้แจงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วพบว่า เนื่องจากภาวะความฉุกเฉิน เร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องใช้จ่ ายเงิน
ด้วยความรวดเร็วท าให้มีระยะเวลาในการน าเสนอโครงการและมีระยะเวลากลั่นกรองโครงการก่อนการ
พิจารณาอนุมัติน้อย จึงมีความเป็นห่วงว่า การกู้เงินจ านวนมาก นอกจากเป็นการสร้างภาระหนี้แก่ลูกหลาน  
พ่ีน้องประชาชนแล้ว หากมีการใช้จ่ายไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส มีการรั่วไหลแล้ว จะยิ่งสร้างความเสียหาย
เสมือนเป็นการซ้ าเติมพ่ีน้องประชาชนอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ต้องการให้เกิดการจ้างงานและรายได้ จึงสมควร
ให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว  
จึงขอเสนอญัตติมาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ทั้งนี้ การกู้เงินจากพระราชก าหนด มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาโควิด -๑๙ ซึ่งได้มีการอภิปรายกันมาก
ระหว่างการพิจารณาพระราชก าหนดกู้เงินฯ  แต่ในขณะนั้นยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเงินจ านวนสูงที่สุดในประวัติ ศาสตร์การกู้เงินของ
ประเทศไทย พร้อมได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจว่า 
การเสนอโครงการมีระยะเวลาจ ากัด แต่มีโครงการถึง ๓,๐๐๐ โครงการ วงเงินสูงถึง ๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท  
มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะมีการน าโครงการเก่ากลับมาเสนอใหม่ และอาจเอ้ือให้มีการตกลงระหว่างจังหวัดกับ
ผู้รับเหมา จึงจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมา 
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  ๒. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายภราดร ปริศนานันทกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรอบการใช้จ่ายเงินที่อยู่
ในบัญชีแนบท้าย พระราชก าหนดฯ มีเพียงกรอบกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดของโครงการ แต่ระยะเวลาในการ
น าเสนอโครงการ และระยะเวลากลั่นกรองโครงการก่อนการพิจารณาอนุมัติค่อนข้างน้อย หากมีการใช้จ่าย       
ไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส มีการรั่วไหลแล้ว จะสร้างความเสียหาย เสมือนเป็นการซ้ าเติมพ่ีน้องประชาชน
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การโช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุจุดมุ่งหมาย       
ของโครงการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ต้องการให้เกิดการจ้างงานและรายได้ จึงขอเสนอญัตติมาตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน    
ตามพระราชหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และพ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้การใช้เงินเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ        
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
 

  ๓. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา Covid–19 นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเสรีรวมไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เสนอเหตุผล 
และความจ าเป็น ดังนี้ ตามที่ได้เกิดเหตุโรค Covid-19 ระบาดในประเทศไทย ท าให้รัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน รวม ๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ ไม่ใช่เงิน
รายได้ มีวงเงินที่สูงมาก และพระราชก าหนดดังกล่าว ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับระบบการควบคุม ตรวจสอบ          
ที่ชัดเจนรอบคอบ แม้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐจะไม่ได้ก าหนดให้บัญญัติส่วนนี้ไว้ในพระราชก าหนด 
แต่การใช้จ่ายเงินกู้ เป็นการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน รัฐสภาจะต้องมีส่วนร่วมในการรับทราบ ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินด้วย ประกอบกับประชาชนและสังคมคาดหวังจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากการกู้นี้             
ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในครั้งนี้ได้
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วน ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด      
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้การใช้เงินตามพระราชก าหนดเงินกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส          
มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมได้จริงตาม           
ความคาดหวังของประชาชน เพ่ือให้สามารถน าเงินกู้จ านวนนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับผลประโยชน ์ 
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  ๔. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากเงินกู้ ๓ ฉบับ นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  นางสาว พั ช รินท ร์  ซ าศิ ริพ งษ์  สมาชิ กสภ าผู้ แทน ราษ ฎร พ รรคพลั งป ระชารั ฐ            
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้  ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการอนุมัติพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน ทั้งสิ้น ๓ ฉบับได้แก่ ๑. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ๒. พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินทั้งสิ้น ๑.๙ ล้านล้านบาท นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การใช้
จ่ายงบประมาณพระราชก าหนดเงินกู้ทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงเห็นควรให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมา 
เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงินจากเงินกู้ ๓ ฉบับ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ๕. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอเหตุผล
และความจ าเป็น ดังนี้ ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อฯ  
ไปแล้วนั้น เนื่องจาก การกู้เงินดังกล่าว มีจ านวนเงินสูงถึง ๑ ล้านล้านบาท แต่กรอบการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในบัญชี
แนบท้าย พ.ร.ก. มีเพียงกรอบกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดของโครการ อีกทั้งเมื่อได้รับฟังการชี้แจงของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้วพบว่า เนื่องจากภาวะความฉุกเฉินเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ท าให้มี
ระยะเวลาในการน าเสนอโครงการและมีระยะเวลากลั่นกรองโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติน้อย จึงมีความเป็น
ห่วงว่า การกู้เงินจ านวนมาก นอกจากเป็นการสร้างภาระหนี้แก่ลูกหลาน พี่น้องประชาชนแล้ว หากมีการใช้จ่าย
ไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส มีการรั่วไหลแล้ว จะยิ่งสร้างความเสียหาย เสมือนเป็นการซ้ าเติมพ่ีน้องประชาชน
อีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จยงินกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ต้องให้เกิดการจ้างงานและรายได้ จึงสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
คณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงินกู้ดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติมาตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน 
ตามพระราชก าหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 

  ๖. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายคมเดช ไชยศิวามงคล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
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  นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เสนอเหตุผลและ 
ความจ าเป็น ดังนี้ ตามท่ีสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเยียวยาและพ้ืนฟูเศรษกิฐและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อฯ ไปแล้วนั้น 
เนื่องจากการกู้เงินดังกล่าว มีจ านวนเงินสูงถึง ๑ ล้านล้านบาท แต่รอบการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย 
พ.ร.ก. มีเพียงกรอบกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดของโครงการ อีกทั้งเมื่อได้รับฟังการชี้แจงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วพบว่า เนื่องจากภาวะความฉุกเฉินเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ท าให้มีระยะเวลาใน
การน าเสนอโครงการและมีระยะเวลากลั่นกรองโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติน้อย จึงมีความเป็นห่วงว่าการกู้
เงินจ านวนมาก นอกจากเป็นการสร้างภาวะหนี้แก่ลูกหลาน พ่ีน้องประชาชนแล้ว หากมีการใช้จ่ายไม่ตรง
เป้าหมายไม่โปร่งใส มีการรั่วไหลแล้ว จะยิ่งสร้างความเสียหายเสมือนเป็นการช้ าเติมพ่ีน้องประชาชน  ดังนั้น 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ 
ใช้จ่ายเงินกู้ที่ต้องให้เกิดการจ้างงานและรายได้ จึงสมควรให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาคณะหนึ่ง  
เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติมาตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน 
ตามพระราชก าหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 

  จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแน ะ  
ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือติดตาม 
และตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณจากการกู้เงินจ านวน ๑.๙ ล้านล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชาชนและประเทศชาติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมาธิการฯ จะได้ท าหน้าที่ประเมินผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินกู้ และ มีมาตรการรวมถึง
โครงการต่าง ๆ ในการใช้เงินกู้ เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดความโปร่งใส และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน มีการใช้เงินอย่างเป็นมาตรฐาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลที่ได้ออกไปแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ การเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการที่รัฐบาลเสนอมายังไม่
มีรายละเอียดมากพอ ท าให้สมาชิกฯ เกิดความกังวลใจในการใช้เงิน และกลัวว่าจะเกิดการทุจริตคอรัปชัน 
ในหลายโครงการ ซึ่งหากมีคณะกรรมาธิการฯ จะมีการตรวจสอบและคัดกรองโครงการเพ่ือให้การใช้เงินจ านวน
มากในครั้งนี้ เป็นไปอย่างสุจริตมีความถูกต้อง และสามารถประเมินผลโครงการได้เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการใช้เงินให้ เป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือสร้างความสุขและคืนรอยยิ้มให้กับประชาชน  
ซึ่งเป็นการก่อหนี้ที่สร้างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การกู้เงินวงเงินสูงถึง ๑.๙ 
ล้านล้านบาท มีความเสี่ยงอาจท าให้หนี้สาธารณะสูงชนเพดานเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของจีดีพี แต่ไม่มีแผน 
การใช้เงินที่ชัดเจน จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบไปจนสิ้นสุดกรอบเวลากู้
เงินถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และการออกมาตรการที่เข้าถึง
ประชาชน ตอบโจทย์สถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่ซ้ ากับโครงการปกติ รวมทั้งป้องกันการน าโครงการเก่ามา
น าเสนอใหม่ด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้  จะท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินซึ่งส่งกระทบกับ
ประชาชนจ านวนมาก และในวันนี้ยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการที่รัฐออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ จะท าหน้าที่ประเมินผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงินกู้
และมาตรการโควิด-๑๙ เพราะการกู้เงินในครั้งนี้มจี านวนเม็ดเงินที่สูงมาก กล่าวได้ว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับ 
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งบประมาณประจ าปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบเป็นพิเศษ เพราะใช้เงิน
จ านวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ มาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้เงิน  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบผ่านกลไกของ
คณะกรรมาธิการฯ และหากรัฐบาลสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ จะท าให้เกิดโครงการที่ผ่านการ
ระดมสมองอย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใส อีกทั้งรัฐบาลควรจัดท าเว็บไซต์ให้
ประชาชนตรวจสอบทุกโครงการได้ทันที โดยการให้กลไกสภาฯ เข้าร่วมตรวจสอบ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่า 
รัฐต้องท างานคู่ขนานกันโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  และจะท าให้ได้โครงการที่ตรงตาม 
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนป้องกันการฉวยโอกาสในการใช้จ่ายงบอย่างไม่เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิด 
การเอ้ือประโยชน์ทางการเมืองให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อีกทั้งได้ใช้งบประมาณนี้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศเข้าสู่ยุคใหม่เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า สร้างความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีการใช้จ่ายตรงตามความต้องการของประชาชน เข้าถึงฐานรากอย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙  
 

  อย่างไรก็ตาม หลายโครงการที่เสนอมาในการใช้เงินกู้ครั้งนี้ ไม่ได้ตั้งฐานคิดในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ แต่เป็นโครงการปกติที่เอาพิมพ์ค าว่าโควิด-๑๙ เข้าไป จึงเกรงว่างบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ๔๐๐,๐๐๐ ล้าน
บาท จะเป็นการต าน้ าพริกละลายแม่น้ า อีกทั้ งโครงการที่ เสนอภายใต้วงเงิน ๕๐ ล้านบาทเหล่านี้ 
คณะกรรมการกลั่นกรองจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ จึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ต้องมีคณะกรรมาธิการฯ  
เพ่ือเป็นกลไกตรวจสอบการใช้งบประมาณ จึงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังอภิปราย
ประเด็นขอให้มีการตรวจสอบงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -๑๙ วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท ที่ล่าสุดมีจ านวนผู้ได้รับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเกือบ ๔๘ ล้านคน และขอให้คณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณในอีก ๖ โครงการที่ ได้แก่ ๑. โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ๒. โครงการขุดลอกคูคลอง  
๓. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ๔. โครงการท าซุ้มประตูทางเข้าชุมชน ๕. โครงการปรับภูมิทัศน์  
และ ๖. โครงการต่าง ๆที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ เพ่ือเลี่ยงการ
จัดซื้อจัดจ้าง โครงการเหล่านี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงมาก จึงขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบ นอกจากนี้  
ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จ.สระบุรี ที่ก าลังประสบภัยแล้งให้ได้รับ
เยียวยาจากรัฐบาลโดยเร็วที่สุด เนื่องจากยังคงมีประชาชนจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา  
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาโรงเรียนเอกชน
ทีซ่ึ่งต่างจากโรงเรียนในเครอืรัฐท่ีได้รับโอกาสในการช่วยเหลือมากกว่าด้วย 
 

  เมื่ อสมาชิกฯ ได้อภิปราย เป็ น เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ ประชุมมีมติ เห็ นชอบให้ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกู้ จ านวน ๑.๙ ล้านล้านบาท  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๘ โดยไม่ต้องลงมติ โดยตั้งคณะกรรมาธิการฯ 
จ านวน ๔๙ คน ก าหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณา ๑๒๐ วัน จากนั้นประธานฯ สั่งปิดการประชุม  
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